



เวที Public Policy Forum ครั้งที่ 4

เรื่อง “การออมเพื่อยามชรา กับ สวัสดิการรัฐ สู่การเตรียมความพร้อมสังคมสูงวัยระดับสุดยอด”

ดำเนินการโดย

สำนักประสานงานวิจัยเชิงนโยบายเพื่องานนิติบัญญัติ สังคมคุณภาพและผู้สูงวัย

ภายใต้ความร่วมมือระหว่าง สถาบันคลังสมองของชาติ สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)

สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร และสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา

วันที่ 10 พฤษภาคม 2566 เวลา 13.30 - 16.00 น. ผ่านระบบออนไลน์

หลักการและเหตุผล

ปัจจุบันความต้องการงานวิจัยเชิงนโยบายสาธารณะได้อยู่ในความสนใจของหน่วยงานและภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ทั้งในภาคนิติบัญญัติ องค์กรฝ่ายบริหารราชการแผ่นดิน ตลอดจนสถาบันการศึกษา เพื่อนำชุดข้อมูลความรู้ไปใช้ในการจัดทำมาตรการและกลไกเชิงนโยบาย ขับเคลื่อนภารกิจของหน่วยงาน สร้างความตระหนักรู้ถึงข้อปัญหาและหาแนวทางการแก้ไข รวมถึงต่อยอดสร้างองค์ความรู้ ในขณะเดียวกัน ในด้านหน่วยงานสนับสนุนทุนวิจัย ทางสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) เป็นหนึ่งในหน่วยงานที่ได้สนับสนุนทุนวิจัยให้กับภาคีภาคส่วนต่าง ๆ ในการผลิตงานวิจัยและสร้างองค์ความรู้ด้านนโยบายสาธารณะในด้านต่าง ๆ อยู่เป็นจำนวนมาก โดยเฉพาะการวิจัยเชิงนโยบายในมิติด้านสังคมคุณภาพ

ในประเด็นด้านสังคมผู้สูงอายุ ในปี พ.ศ. 2565 ประเทศไทยได้ก้าวเข้าสู่สังคมสูงวัยโดยสมบูรณ์ (Aged Society) กล่าวคือ มีประชากรอายุ 60 ปีขึ้นไปเท่ากับหรือมากกว่าร้อยละ 20 ของประชากรทั้งหมด และคาดการณ์ว่า อีก 15 ปี ต่อจากนี้ (ปี 2579) สังคมไทยจะเข้าสู่สังคมสูงวัยระดับสุดยอด (Super Aged Society) หมายความว่า สังคมไทยจะมีสัดส่วนผู้สูงอายุที่มีอายุมากกว่า 60 ปีขึ้นไป ในโครงสร้างประชากรมากกว่าร้อยละ 30 ในทางกลับกัน ณ ปัจจุบัน จำนวนประชากรเด็กที่มีอายุน้อยกว่า 15 ปี มีแนวโน้มจำนวนและสัดส่วนในโครงสร้างประชากรลดลงเหลือประมาณร้อยละ 20 จึงทำให้สัดส่วนการพึ่งพิงของผู้สูงอายุต่อวัยทำงานเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว สังคมไทยต้องการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับค่าใช้จ่ายจำนวนมากในด้านสวัสดิการทั้งทางสังคมและการเงิน ต่อการเข้าสู่สังคมสูงวัยระดับสุดยอด จึงมีความจำเป็นทั้งในระดับครัวเรือนและนโยบาย

สำนักประสานงานวิจัยเชิงนโยบายเพื่องานนิติบัญญัติ สังคมคุณภาพและผู้สูงวัย ได้รับการจัดตั้งร่วมกันระหว่างสถาบันคลังสมองของชาติ และ สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ได้ตระหนักว่างานวิจัยเชิงนโยบายในประเด็นด้านสังคมสูงวัย กับการเงิน การออม และสวัสดิการทางสังคม ที่ วช. ได้ให้การสนับสนุนการศึกษาไว้ในช่วงเวลาที่ผ่านมา มีคุณค่า ควรถูกนำมาขยายผลและผลักดันให้เกิดการใช้ประโยชน์ในวงกว้าง จึงได้นำผลงานวิจัยเชิงนโยบายสาธารณะดังกล่าว มาจัดเวที Public Policy Forum ครั้งที่ 4 เรื่อง “การออมเพื่อยามชรา กับ สวัสดิการรัฐ สู่การเตรียมความพร้อมสังคมสูงวัยระดับสุดยอด” ซึ่งเป็นเวทีเสวนาเพื่อให้เกิดการตระหนักถึงความสำคัญของการเตรียมความพร้อมทางการเงินต่อการเข้าสู่สังคมสูงวัยระดับสุดยอด มานำเสนอให้กับหน่วยงานภาคนโยบาย สถาบันที่เกี่ยวข้อง และสาธารณชนที่สนใจ รวมทั้งเป็นพื้นที่ให้เกิดการแลกเปลี่ยนข้อความเห็น ตลอดจนหาข้อเสนอแนะร่วมกัน เพื่อนำสู่การกำหนดทิศทางและวิถีทางสังคมด้านการเงิน การออม และสวัสดิการ เพื่อรองรับชีวิตความเป็นอยู่ในอีก 15 ปีข้างหน้า ได้อย่างสมดุลและยั่งยืน

วัตถุประสงค์

1. เพื่อเป็นเวทีในการสื่อสารและการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการเตรียมความพร้อมสังคมสูงวัย ซึ่งได้รับการสนับสนุนทุนวิจัยจาก วช.
2. เพื่อนำเสนอข้อเสนอแนะเชิงนโยบายสู่ภาคนิติบัญญัติและภาคส่วนต่างๆ เพื่อหาแนวทางลดข้อปัญหาที่เกิดขึ้น

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

ข้อสรุปเชิงนโยบายที่จะนำเสนอฝ่ายนิติบัญญัติ ภาคีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการเตรียมความพร้อมด้านการเงินกับการเข้าสู่สังคมสูงวัยระดับสุดยอด

ผู้ร่วมประชุม

ผู้เข้าร่วมประชุมผ่านระบบออนไลน์ประมาณ 100 ท่าน ประกอบด้วย สมาชิกวุฒิสภา บุคลากรจากสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรและสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา หน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง บุคลากรของวช. สถาบันการศึกษา ภาคประชาสังคม และสื่อมวลชนที่สนใจ

วันเวลา/สถานที่

วันที่ 10 พฤษภาคม 2566 เวลา 13.30-16.00 แบบออนไลน์ ด้วยระบบ ZOOM



(ร่าง) กำหนดการเวที Public Policy Forum ครั้งที่ 4

เรื่อง “การออมเพื่อยามชรา กับ สวัสดิการรัฐ ผู้การเตรียมความพร้อมสังคมสูงอายุระดับสุดยอด”

วันที่ 10 พฤษภาคม 2566 เวลา 13.30 - 16.00 น. ผ่านระบบออนไลน์

Meeting ID: 960 8510 9097 Passcode: 419997

- 13.30 – 13.40 น. กล่าวเปิดการเสวนา
โดย ผู้อำนวยการสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
- 13.40 – 14.00 น. ข้อเสนอเชิงนโยบายจากโครงการวิจัย
เรื่อง มาตรการที่ได้ผลในการส่งเสริมการวางแผนทางการเงินของประชากรไทยสำหรับ
สังคมอายุยืน
โดย ดร.สมชัย จิตสุชน มูลนิธิสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย
- 14.00 – 14.20 น. ข้อเสนอเชิงนโยบายจากโครงการวิจัย
โครงการศึกษาพฤติกรรมกรรมการออมของครัวเรือนเพื่อผู้สูงอายุในชุมชน
โดย รศ.ดร.สันติ ธีรพัฒน์ คณะบริหารธุรกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
- 14.20 – 14.40 น. ข้อเสนอเชิงนโยบายจากโครงการวิจัย
การเตรียมการรองรับสังคมสูงวัยภายใต้บริบทกระบวนการเปลี่ยนแปลงเป็นเมือง
โดย ศ.ดร.วรเวศม์ สุวรรณระดา คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- 14.40 – 15.50 น. เปิดวงคุยเสวนาและซักถาม
- 15.50 – 16.00 น. สรุปและปิดการเสวนา
โดย รองศาสตราจารย์สมพร อิศวิลานนท์ ที่ปรึกษา สถาบันคลังสมองของชาติ

หมายเหตุ: เวลาและรูปแบบกิจกรรมอาจเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม